

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 309 - Website ChiaseLoiChua.com

TÔI KHÔNG GIỚI LUẬT HÌNH THỨC BÊN NGOÀI

***Có một ông Pha-ri-sêu mời Chúa Giê-su đến nhà dùng bữa. Ông ngồi, ngồi xuống bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước khi ăn. (Lc 11,37-38)**

***MỘT PHÚT SUY TƯ :** Nghi thức thanh tẩy rửa tay trước khi ăn, đối với những người Pha-ri-sêu thật quan trọng. W. Barclay mô tả những qui định rửa tay này thật mỉa mai: phải dùng nước dành riêng cho nghi thức này, phải đổ nước từ ngón tay cho tới cổ tay, phải dùng tay này nắm lấy cổ tay kia, sau đó lấy ngón cái, ngón này chạm tay để ngón tay. Nếu sai sót một chi tiết nào đó là có tội. Ông Pha-ri-sêu này "lấy làm lạ" vì Chúa Giê-su không rửa tay, bởi ông coi đó là phụng vụ như đi đúng chính yếu, coi hình thức bên ngoài thay thế tâm hồn bên trong.

Mời Bạn CHIA SẺ : Lúc khi, BẠN VÀ TÔI chúng khác gì ông Pha-ri-sêu này. Có một cái gì đó rất "Pha-ri-sêu" trong chúng ta. KHI BẠN làm một việc gì đó đó để coi là đạo đức, như làm chuộc tội, đi lễ, rửa tội chúng ta, và chúng ta dò xét thấy người khác không làm việc đó hoặc làm không nghiêm mình. Thế là ta vui qui kết người đó là tội lỗi hay ít là không đạo đức bằng chúng ta. Nhưng thế không phải là có một ông Pha-ri-sêu đang "ngủ" trong lòng mình đó sao ?

*** Chúa Giê-su quan tâm đến lòng người, tình thần bên trong, chứ không bận lòng đến bề ngoài đáng vẻ đẹp bên ngoài. Chúa đã chọn cho tôi thấy lỗi sai nghiêm hình, mù quáng của người Pha-ri-sêu và bất phái. Thay vì soi mói đi xuống người khác, bạn cần nhìn nhận ra đi xuống tội lỗi người khác và thành thật khen ngợi họ.**

*** Rốt cuộc kể trong số Pha-ri-sêu và bất phái họ tự ra kiêu ngạo, họ quên đi công bình và lòng yêu mến của Thiên Chúa, vì họ tâm hồn không trong sạch và họ đi mà họ không biết. Chúa cho biết bên ngoài không quan trọng; nhưng là chính bên trong, nơi sâu thẳm tâm hồn.**

***BẠN VÀ TÔI CÙNG CỘNG NGUYỄN VÀ SẴNG CỘNG NGUYỄN: LỜI CHÚA! Xin Chúa tri ân những
tình cảm kính yêu, khỏe khoắn và hóm dĩnh đang ấp núp trong tâm hồn con.
NHỜ CHÚA THÁNH THẦN THANH TÂM, CON QUYẾT TÂM SẴNG KHIÊM NHƯỜNG THEO LỜI
CHÚA DẪN.**

**Đầy tớ Đền thờ Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sẻng và Chia sẻ Lời
Chúa.**
